

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN THANH SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 08/2006/CT-UBND

*Thanh Sơn, ngày 09 tháng 5 năm 2006*

### **CHỈ THỊ**

#### **Về việc tăng cường an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chấn chỉnh các hoạt động vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ văn hóa**

Thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/2/2001 của Chính phủ quy định “Về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện”, Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường”.

Trong những năm gần đây một số cơ sở kinh doanh có những biểu hiện lợi dụng loại hình kinh doanh này để tìm cách hoạt động kinh doanh không lành mạnh gây dư luận xấu cho quần chúng nhân dân như tệ nạn mại dâm, cờ bạc... gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục. Nguyên nhân là do chủ cơ sở kinh doanh chạy theo mục đích lợi nhuận bất chính, ở một số địa phương chưa thực hiện tốt và quan tâm tới việc lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, công tác kiểm tra xử lý chưa thực sự nghiêm túc.

Để lập lại kỷ cương trong lĩnh vực kinh doanh văn hóa và dịch vụ văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội. UBND huyện Thanh Sơn chỉ thị:

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành trong địa bàn tiếp tục chỉ đạo thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến Nghị định số 08/2001/NĐ-CP và Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg đến từng khu dân cư, thôn bản nhằm giáo dục cho công dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, khuyến khích động viên nhân dân phát giác, đấu tranh với các vi phạm.

2. Công an huyện Thanh Sơn, Phòng Văn hóa TTTT phối hợp với các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn để xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác kiểm tra rà soát, lập hồ sơ quản lý theo quy định, ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự tại Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/2/2001 của Chính phủ, kiên quyết đình chỉ, xử lý các cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm.

Nhận được chỉ thị yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện, tổng hợp kết quả báo cáo về Đội quản lý hành chính Công an huyện Thanh Sơn để tổng hợp báo cáo tỉnh.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Xuân Thịnh (Đã ký)**